

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 32.60 อ่อนค่าเล็กน้อย ตลาดจับตาสงครามอิหร่าน-อิสราเอล และผลประชุมเฟด

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 32.60 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ 32.57 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเช้านี้เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก เนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ถึงแม้ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เมื่อคืนจะออกมาแยก็ตาม

"บาทปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้เล็กน้อย ตามทิศทางตลาดโลก จากความกังวลเรื่องราคาพลังงาน หลังสถานการณ์สู้รบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลยังไม่คลี่คลาย" นักบริหารเงิน กล่าว

ปัจจัยที่ตลาดติดตามวันนี้ มี 2 เรื่อง คือ สถานการณ์สู้รบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล และผลประชุมเฟดที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่จะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างไร

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.45 - 32.75 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 145.31 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ระดับ 144.83 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1490 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ระดับ 1.1550 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 32.514 บาท/ดอลลาร์

- สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคมและ 5 เดือนแรกของปี 2568 ขณะที่รวม.พาณิชย์ระบุว่ามูลค่าส่งออกของไทยในเดือนพ.ค.68 ยังเติบโตเป็นเลข 2 หลัก และมีแนวโน้มส่งออกไทยปีนี้ จะเติบโตได้เล็กน้อย แม้มีภาชี้นำเข้าสินค้าไปสหรัฐฯในอัตรา 10% ตั้งแต่เม.ย.68

- "พิชัย" จ่อชงงบกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรกแสนล้าน 18 มิ.ย.นี้ บอกไม่มีสเปกผู้ว่าการ ธปท.ในดวงใจ ทำงานกับใครก็ได้ เผยเริ่มเจรจากับสหรัฐฯ แล้ว สัปดาห์นี้ส่งรายละเอียด ก่อนนัดเจรจาเจอหน้ากันแน่นอน ด้าน "สุริยะ" เผยคมนาคมคว้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ ครม.อนุมัติ 5.1 พันล้านบาท ช่วยไร้ออылดฝุ่น PM 2.5

- รว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.68 เห็นชอบนโยบายการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งหรือฟอร์มูลาวัน (เอฟวัน) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเอฟวัน ในไทย ประจำปี 71-75 รวม 5 ปี กรอบวงเงิน 41,339 ล้านบาท

- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลในช่วงวันที่ 13-15 มิ.ย.2568 คาดส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวหลักจาก 5 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก จอร์แดน เลบานอน และซีเรีย จะลดลง 30-50% หรือเหลือเพียง 3,500-5,000 คน ในเดือน มิ.ย.2568 จากเดือน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

มิ.ย. ปี 2567 นักท่องเที่ยว 5 ประเทศ เข้าไทย 7,165 คน แต่ถ้าเหตุการณ์ไม่ยืดเยื้อก็น่าจะกระทบเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ไม่มาก แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าเราโชคไม่ดีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตะวันออกกลางชอบมาเที่ยวพอดี เพราะประเทศเขาร้อนมาก

- IMD เผย World Competitiveness Ranking 2025 "ไทย" ตกอยู่อันดับ 30 จาก 25 ในปีที่แล้ว รั้งท้ายในภูมิภาค ตัวชี้วัดด้าน "ประสิทธิภาพรัฐ" ร่วงเยอะสุด "หอการค้า" ชี้ เอกชนพร้อมร่วมมือรัฐเพิ่มขีดความสามารถประเทศให้ทันโลก ย้ำรัฐต้องสนับสนุนจริงจัง ส.อ.ท.ห่วง "ประสิทธิภาพรัฐ" ดิ่งหนัก 8 อันดับ จีแรงกดดัน "ทีดีอาร์ไอ" ชี้ทุกภาคส่วนต้องตื่นตัวแก้ปัญหาที่กีดขวางการพัฒนา

- กูรูทั่วโลกแนะ'อาเซียน-จีน-อินเดีย'จับมือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ ครอง 80-90% เครื่องจักรขับเคลื่อนโลก-พลิกวิกฤตทรมันปี 2.0 สร้างโอกาส ครอบงำผู้นำแทนสหรัฐ จับตายยุโรปรุกหนักทำเอฟทีเอ แหล่งทุนอาเซียน

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกร่วงลง 0.9% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.6% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนเม.ย. นักวิเคราะห์ระบุว่า การที่ยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาดในเดือนพ.ค. มีสาเหตุจากมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

- สกปรกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (17 มิ.ย.) หลังจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีก ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมทั้งผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (17 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมทั้งผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันนี้

- คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ (18 มิ.ย.) ตามเวลาสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด รวมทั้งรายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้